

Topic	ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ก่อนเริ่มงานอย่างสมาร์ท
Issue	เมษายน 2557

ในช่วง 4 เดือนแรกของทุกปี บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จะทำการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อมาทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบในกำกับดูแลการทำหน้าที่ของฝ่ายจัดการ ตั้งแต่การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ตลอดจนการดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ข้อบังคับของบริษัท แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ดังนั้น กรรมการทุกคนจึงต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และในกิจการที่ตนเป็นกรรมการ เพื่อให้การทำหน้าที่ของตนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 จึงเสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการให้คำแนะนำถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงควรกำหนดเป็นนโยบายให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ทุกครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตรียมและนำส่งเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ เป็นต้น ให้แก่กรรมการใหม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการประชุมครั้งแรก นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการควรได้พบปะกับกรรมการใหม่ก่อนการประชุมครั้งแรก เพื่อแจ้งความคาดหวังในความรู้ความสามารถของกรรมการใหม่ที่จะมีส่วนช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดทำ “แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่” ให้เป็นคู่มือแก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมข้อมูลที่สำคัญสำหรับจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

<http://www.set.or.th/th/regulations/cg/files/2013/BoardOrientationGuideline2555.pdf>

CG Center : http://www.set.or.th/th/regulations/cg/cg/history_p1.html หรือ โทร 02 229 2601-7



ฝ่ายพัฒนารัฐบาลเพื่อตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
CG Center 0-2229-2603, 2604 และ 2629